
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา พิจารณากรณีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นมาเครื่องมือส าคัญในการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) และพิจารณาปัญหา

ความเดือดร้อนในการการตรวจลงตรา (VISA) ให้นักเรียนและครูต่างประเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
เป็นประธานการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  อาทิ  
  - รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
 ศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ประธานอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
(๑)คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาได้พิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการการ
อาชีวศึกษาได้ด าเนินการจัดท าร่างกรอบแนวทางในการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะ
อนุกรรมาธิการเรื่องการวิเคราะห์ประเด็นการจัดการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ  
การจัดการศึกษา โดยได้น าเสนอกรอบรายงานการศึกษาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
และ(๒) คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษา   ดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ กาษจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ 
โรงเรียน - โรงงาน (Dual Systerm) ในระดับต่างๆ   ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรการเรียนการสอนและการออกแบบหลักสูตร 
กระบวนการรับนักศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและความร่วมมือต่างๆในการจัดการศึกษา  การวัดและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การต่อยอดการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของกาษจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง  ทั้งนี้ ที่ประชุม กมธ.ศึกษา ได้รับทราบสรุปผล
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาดังกล่าว 
 
 
 
 

         ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
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 - พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนในการตรวจลงตรา (VISA) ให้นักเรียนและครูชาวต่างชาติของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่จัดการศึกษาตาม
นโยบาย Education Hub ของรัฐบาลด้วยหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับเรื่อง
ดังกล่าวไว้พิจารณาและได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นโดยแนะน า 
ให้ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย คือกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อจะได้มีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  
  - พิจารณากรณีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นมาเครื่องมือส าคัญในการจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล (Big Data) ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการโรงเรียนหรือสถานศึกษาและการด าเนินงานของบุคลากรทาง
การศึกษา ตามที่ ที่ประชุมอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เข้าร่วมประชุม เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นมาเคร่ืองมือส าคัญ 
ในการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา และคณะอนุกรรมาธิการเห็นสมควรรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอ
อนุมัติเดินทางพิจารณาศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้  ๑) สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย หรือ ๒) ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ปราจีนบุรี ๓) สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นจึงจะน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน  
ในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งต่อคณะท างานและนักวิชาการของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อวิเคราะห์และจัดท ารายงานการพิจารณา
ศึกษา เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อส่งต่อ
ฝ่ายบริหารพิจารณาและด าเนินการขับเคลื่อนหรือปฏิรูปในส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุม กมธ.ศึกษา ได้มีมติอนุมัติ
การศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว 

 

 
ภาพ – ข่าว โดย วิชชยา – สิทธิชัย 


